



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๗๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์चितย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ISSN : 085-9143
Ins. 0-2621-0708 Inrsas. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือพลเมือง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วังงามเวียงวอ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.pr.bangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 96/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ✔ จิตอาสาฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงเรียนฝักอาชีพรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
- ✔ กทม.ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเมืองกรุงในระดับเส้นเลือดฝอยผ่านทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)
- ✔ เดินหน้าแก้ปัญหาารถไฟฟ้าสายสีเขียว คาด 1 เดือนได้ข้อสรุป
- ✔ Pride Month 2022 สามย่านมิตรทาวน์ เนรมิตรพื้นที่สีรุ้งเข้าใจเท่าเทียม ยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถี
- ✔ เดินหน้ากำหนดแนวเขตคลองเปรมฯ เจริญสร้างความสำเร็จชุมชน

ข่าวสำนัก

- ✔ กทม. ชวนร่วม “ปลูกป่านิเวศในเมือง” เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพฯ

ข่าวสำนักงานเขต

- ✔ คณนายาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองครุ
- ✔ หลักสี่จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย”
- ✔ ทวีวัฒนาและบางนารณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ✔ บางนาประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุประจำเดือน มิ.ย. 65
- ✔ คณนายาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสะพานข้ามคลองครุ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ฟรี! ถึง 31 ส.ค. นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย

1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ
7. โรคอ้วน (ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยจองวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. Application “เป๋าตัง”
2. จองสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.

ทั้ง 69 แห่ง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีเด็ก) มาด้วยในวันรับบริการวัคซีน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ข่าวผู้บริหาร

จิตอาสา เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีผู้นำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล พร้อมด้วยนายธนิศ ต้นบัว คลี รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นำข้าราชการและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้จำนวน 45 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นบริเวณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

----- (ปชส...สพส. รายงาน)

กทม.ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเมืองกรุงในระดับเส้นเลือดฝอยผ่านกราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

(2 มิ.ย. 65) ณ “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” ชั้น 2 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยว ขยะสะสม มีลักษณะของปัญหาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความยากของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ปริมาณของปัญหาที่มีจำนวนมาก เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ แม้ว่า กทม. จะมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1555 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์กทม.1555 (<https://www.facebook.com/rongtook1555>) แต่ช่องทางเหล่านี้ยังมีข้อติดขัดในบางมิติ เช่น การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขยังมีอยู่อย่างจำกัด การขาดการรายงานผลและการแสดงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยปัจจุบันแจ้งเพียงรายงานตัวเลขเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่รับรู้ถึงความคืบหน้าทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและ กทม. ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์กราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่พัฒนาโดย สวทช. เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งปัญหาต่างๆ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กทม. และการอุทธรณ์การแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถขยายผลเปิดรับประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มิติสาธารณสุข มิติการศึกษา ความเดือดร้อนราคาอื่นๆ (เช่น จากมลพิษทางเสียง) จากที่ปัจจุบันรับเรื่องร้องเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ น้ำท่วม ขยะ จราจร ความปลอดภัยและทางเท้า นอกเหนือจากการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงความคืบหน้าแล้ว การติดตามและการดำเนินการแก้ไขต่างๆ จะถูกใช้เป็นหนึ่งในข้อมูลสำหรับการประเมินผู้อำนวยการเขต และผู้ว่า กทม. ในอนาคตด้วย

ปัจจุบัน สรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยผ่านกราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ทั้งหมดรวม 4,670 เรื่อง รับเรื่องจำนวน 3,118 เรื่อง ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,489 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 63 เรื่อง ประเภทปัญหาประกอบด้วย จราจร ทางเท้า ความปลอดภัย น้ำท่วม ขยะ เรื่องเสนอแนะ และอื่นๆ โดย 10 อันดับเขตที่แจ้งปัญหาสูงสุด ตามลำดับดังนี้ จตุจักร, ราชเทวี, ประเวศ, สวนหลวง, บางเขน, ห้วยขวาง, ปทุมวัน, ดินแดง, วัฒนา และบางกะปิ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 14.17 น.) ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถร่วมรายงานปัญหาที่ได้อัปโหลด รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านการแอดไลน์เพื่อนชัชชาติได้ที่ <https://line.ee/CoxpW5N> (หรือเข้ากราฟฟี่ฟองดูว์โดยตรงที่ (<https://landing.traffy.in.th?key=teamchadchart>) ซึ่งเมื่อเจอปัญหาของเมือง ให้รายงานผ่านไลน์เพื่อนชัชชาติ โดยคลิกที่ “รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย” ระบุรายละเอียดปัญหา ถ่ายรูป ส่งพิกัดแจ้ง ด้วยการพูดคุยกับ Chatbot ช่างต้น ระบบหลังบ้านจะทำการรวบรวมปัญหา จัดทำสถิติและจัดลำดับความสำคัญ โดยสามารถดูภาพรวมได้ที่ <https://share.traffy.in.th/teamchadchart> และระบบจะแจ้งกลับเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข และมีการประมวลในภาพรวมว่าในแต่ละพื้นที่ ว่ามีสถิติการแจ้งเรื่องอะไรบ้าง รอดำเนินการกี่เรื่อง แก้ไขเสร็จแล้วกี่เรื่อง ซึ่งหัวใจของความสำเร็จของระบบนี้ คือ ความร่วมมือของประชาชน ความตั้งใจจริงของภาครัฐในการแก้ปัญหา การพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีของเราทุกคน

----- (สกธธ...สพส. รายงาน)

เดินทางแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว คาด 1 เดือนได้ข้อสรุป

(2 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม ในประเด็นเร่งด่วน 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องราวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทกรุงเทพธนาคม สำนักงานการจราจรและขนส่ง รวมถึงสภากรุงเทพมหานคร เบื้องต้นบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ให้ข้อมูลในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างการเดินรถ เหตุผลในการจ้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลต่อไป

“สำหรับสัญญาจ้างเดินรถรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่จะสิ้นสุดในปี 2585 ซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สิน จะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบว่าภาระหนี้สินเกิดจากอะไร และสัญญาได้รับการอนุมัติจากสภาททท.หรือไม่ ซึ่งมีข้อผูกพันหลายอย่างจึงต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และที่ผ่านมามีการผ่าน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ไม่มีการแข่งขัน จึงไม่รู้ว่ราคาที่เหมาะสมคือเท่าไร แต่น่าจะมีจุดที่สามารถต่อรองราคาให้ถูกลงมาได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

สำหรับภาระหนี้สินที่คงค้างประมาณ 4 หมื่นล้านบาท บริษัทกรุงเทพธนาคมได้ทยอยชำระอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งนี้ไม่อยากให้เอาภาระหนี้สิน มาเป็นตัวเร่งรัดการตัดสินใจระยะยาว แม้ว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกวัน หากมีความจำเป็นต้องชำระหนี้ ททท.ยังมีข้อบัญญัติในการกู้เงินที่จะนำมาชำระหนี้สินได้ โดยเป็นข้อบัญญัติที่ต้องผ่านสภาททท.ก่อน และเป็นการกู้เงินจากรัฐ จะได้ออกเบี้ยที่ถูกกว่าเอกชนกู้ ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบว่าทางใดดีที่สุด ทั้งนี้ อีกหนึ่งแนวทางที่จะลดภาระหนี้สินคืออาจจะเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการฟรี ทั้งนี้ต้องศึกษารายละเอียดและดูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นประชาชนและเอกชนด้วย

ในส่วนของประเด็นเร่งด่วนที่มีการหารือกันในวันนี้อีกประเด็น คือการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กรอบวงเงินการก่อสร้าง 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการหารายได้จากผู้ใช้บริการ และมีปัญหาทางด้านเทคนิค จึงต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งว่าสัญญาเป็นอย่างไร การหารายได้เป็นอย่างไร สามารถลดวงเงินก่อสร้างได้หรือไม่ รวมทั้งต้องหารือกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ค่าบริการถูกที่สุด ไม่ให้เป็นภาระของผู้บริโภค

----- (อรุณชญาณ์...สปส. รายงาน)

Pride Month 2022 สามย่านมิตรทาวน์ เนรมิตรพื้นที่สีรุ้ง เข้าใจ เท่าเทียม ยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถี

(1 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน Pride Month 2022 ซึ่งสามย่านมิตรทาวน์ ได้ประกาศความเป็น Iconic LGBTQ+ Landmark ภายใต้แคมเปญ Samyan Mitr Pride 100% Love เพราะความรักมีหลากหลาย เนรมิตรพื้นที่สีรุ้ง สร้างแรงบันดาลใจของกลุ่ม LGBTQ+ ในประเทศไทย เชิญชวนให้มาเช็กอินแบบ Pride Life พร้อมต่อยอดการเป็นแลนด์มาร์ค สนับสนุนความเท่าเทียมและความภูมิใจในตัวเอง จัดเต็มกับ Pride Walkway เพิ่มดีกรีสีสันแห่งสายรุ้งแบบเต็มพิกัดกับทางม้าลายสีรุ้ง ทางเดินสีรุ้ง รวมถึงการประดับไฟสีรุ้ง บริเวณทางเข้าหน้าศูนย์การค้า และอุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสัญลักษณ์ รุ้ง 6 สี เริ่มมาจาก กิลเบิร์ต เบเกอร์ นักเคลื่อนไหว และศิลปินผู้ออกแบบธงสีรุ้ง มาจากแนวคิดที่ว่า กลุ่มหลากหลายทางเพศ ควรมีธงเป็นของตัวเอง และที่เลือกใช้สีรุ้งเพราะต้องการสะท้อนความหลากหลายได้ดีที่สุด ธงรุ้ง 6 สี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิถุนายน 1978 โดยมีนิยามความหมายของแต่ละสี ดังนี้ สีแดง หมายถึง ชีวิต สีส้ม หมายถึง การเยียวยา สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์แห่งความหวัง สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ สีฟ้า หมายถึง ศิลปะ สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณ

ทั้งนี้ นโยบายด้าน LGBTQ+ ในททท. หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 214 ข้อ โดยได้รับการยอมรับผ่านความเข้าใจจาก ททท. ในฐานะหน่วยงานรัฐ ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศ (gender sensitivity) และความเท่าเทียมทางเพศ การยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ในสังคมไทยยังคงมีเงื่อนไข ในฐานะหน่วยงานรัฐของประชาชนและนายจ้างของข้าราชการ ททท. การยอมรับและเข้าใจถึงความหลากหลาย เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับภาครัฐไทยให้ทัดเทียมกับภาคเอกชนหรือเครือข่ายต่างๆ นอกจากเรื่องความหลากหลายทางเพศวิถีแล้ว ยังมีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่หน่วยงาน ททท. ต้องให้ความสำคัญ สามารถริเริ่มได้โดย 1. กำหนดหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน ททท. ให้การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขในสังคมและสนับสนุนความเท่าเทียม 2. อบรมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ ททท.

ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม เน้นการยอมรับและความเข้าใจ 3. สามารถร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมได้ 4. สนับสนุนการแสดงออกที่หลากหลาย โดยไม่บังคับแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการตามเพศกำเนิด สามารถใส่ตามที่สะดวกใจได้ 5. มีกฎเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน กทม. นอกจากนี้ยังนำร่องพัฒนาศูนย์สุขภาพเพศหลากหลาย คลินิกสาธารณสุขเฉพาะทางด้านสุขภาพของกลุ่ม LGBTQI+ ในโรงพยาบาลของรัฐมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือคลินิกสุขภาพเพศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย โรงพยาบาลรามคำแหง ดังนั้น กทม.จะนำร่องเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในประเด็นจำเพาะ เช่น บริการจิตวิทยาการศึกษา การใช้ยา-ฮอร์โมน และการผ่าตัดแปลงเพศของกลุ่มคนข้ามเพศในศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

เดิหน้ากำหนดแนวเขตคลองเปรมฯ เจรจาสร้างความเข้าใจชุมชน

(1 มิ.ย. 65) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานระบายน้ำ ร่วมกับกรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หน่วยงานปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตหลักสี่ และผู้นำชุมชนมิตรประชา ลงพื้นที่กำหนดแนวเขตคลองและแนวก่อสร้างเขื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนมิตรประชา (จากถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาลงกรณ์ถึงชุมชนซอยแจ้งวัฒนะ 5) จากนั้นได้เจรจากับประชาชนในชุมชนเปรมสุขสันต์ (ชุมชนฝั่งตรงข้าม) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งประชาชนในชุมชนแจ้งว่าไม่มีความประสงค์จะร่วมดำเนินการโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงแต่ยินดีให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายพื้นที่บางส่วนเพื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร และจะนัดสำนักงานระบายน้ำชี้แจงรายละเอียดและแผนงานกับประชาชนในชุมชนเปรมสุขสันต์ต่อไป

----- (อรรัตน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

กทม. ชวนร่วม “ปลูกป่าในเขตในเมือง” เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพฯ

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) เวลา 16.00 น. นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกิจกรรม “ปลูกป่าในเขตในเมือง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ในโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (World Environment Day 2022) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพฯ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ เขตบางบอน

ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) พร้อมจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 UNEP กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายและปลูกกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม “ปลูกป่าในเขตในเมือง” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนประชาชนในชุมชน ครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ สำนักงานกลุ่มเขตกรุงธนใต้ และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้เชิงป่าในเขต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่พื้นที่ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด เชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้เกิดร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้นไม้ประจำวันเกิด 17 ชนิด

